



ประกาศด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังมีรายชื่อเรียงลำดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช กรมศุลกากร จะต้องทำสัญญาเพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในตำแหน่งที่ได้รับการจ้าง และด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชอาจใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ โดยด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งที่จะทำการจ้าง

**หมายเหตุ** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น ผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงาน กรณีที่ได้รับการจ้างงานไปแล้วก็ต้องออกจากงาน และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช จะมีหนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปยังผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ ๑ - ๒ ทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางชนนียพร พูนน้อย)

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบท้ายประกาศด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน ๙ คน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นาย ประภัสสร คำแพง	
๒	๐๐๒	นางสาว นันทวัน ลิ้มเส็ง	
๓	๐๒๔	นางสาว อ้อมทิพย์ แคล้วอ้อม	
๔	๐๐๖	นางสาว ดาริกา ลักษณะวิบูลย์กุล	
๕	๐๒๖	นางสาว อมรรัตน์ ใจชื่อ	
๖	๐๑๒	นางสาว พรรณพชา บุญเอก	
๗	๐๑๓	นางสาว สุกัญญา บุญเอก	
๘	๐๓๗	นาย ณ์ัฐพล มุสิตั้ง	
๙	๐๓๓	นางสาว ดวงศิริ จินดวง	

หมายเหตุ : คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามที่ผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัครสอบ